

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร) ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง คำแปลธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบคำแปลธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ดำเนินการประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอจัดพิมพ์ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศร่วมกับสำนักวิจัยและคดี ดำเนินการศึกษาศถานะของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ และการดำเนินการตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้วนำเสนอที่ประชุมต่อไป

2. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้

(1) นางวไล ฌ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการบำนาญ) เสนอให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

(2) นายบุญแทน ต้นสุเทพวิรวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน เสนอให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

(3) นางอรพันธ์ อรรถากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ข้าราชการบำนาญ) เสนอให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

(4) นายเฉลิมชัย พันธุ์เลิศ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

3. เรื่อง ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับกลับมาเพื่อพิจารณาแจ้งทำที่ต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 19 ในเดือนมีนาคม 2555

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับกลับมาเพื่อพิจารณาแจ้งทำที่ต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวในช่วงประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 19 ในเดือนมีนาคม 2555 ในเรื่อง สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการจับกุม/คุมขัง ประเด็น การคุมขังโดยไม่มีข้อกล่าวหาที่สมเหตุสมผล และเรื่อง โทษประหาร

ชีวิต ประเด็น การทบทวน/ ระบุ/ ยกเลิกโทษประหารชีวิต และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวินิจฉัยและคดี รับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

4. เรื่อง ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในการมอบหมายให้นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบกรณีปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดนราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ดำเนินการติดตามและพิจารณาเกี่ยวกับการโอนนักโทษตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา และให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวินิจฉัยและคดี เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการต่อไป

5. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสาท มีแต้ม ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เพิ่มเติม ตามที่นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

6. เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า นางชนิษฐา โตโพธิ์ไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ตามคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 63/2555 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ทั้งนี้ การลาออกดังกล่าวขอให้ผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

7. เรื่อง พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เชิญผู้ทำงานเกี่ยวกับเด็กเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ซึ่งมีการกำหนดทำที่ประเทศไทยจะเป็นภาคีเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ และเมื่อเข้าเป็นภาคีแล้ว หากมีกรณีการร้องเรียนเรื่องสิทธิเด็ก และกระบวนการร้องเรียนภายในประเทศไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเด็กได้ ก็สามารถร้องเรียนต่อไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้